



สาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

ในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี พร้อมทั้งกำลังใจมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกรูป/ท่าน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสและเป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสจำนวนมากในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป นอกจากนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ จัดการเรียนการสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่สามเณรนักเรียน อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่กำหนด

โดยในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สามเณรนักเรียน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

ในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกรูป/ท่าน ที่ได้เสียสละ อุทิศตน ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้สามเณรนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาให้สามเณรนักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม ทำนุบำรุงรักษามรดกพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองคุณงามความดี ที่คณะครูทุกรูป/ท่าน ได้กระทำมาแล้วนั้น จงปกป้องคุ้มครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมกันพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้ก้าวหน้าสืบไป

(นายอินทพร จั่นเอี่ยม)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ